

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๓๗๓๗



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยเฉพาะความปลอดภัยในโรงเรียน จะต้องมีความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครบทุกมิติทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้ท่านแจ้งให้โรงเรียนเอกชนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนตั้งแต่เดินทางเข้าสู่รั้วโรงเรียน จนออกจากโรงเรียนถึงบ้าน ดังนี้

๑. การดูแลนักเรียน มีการจัดครูเวรดูแลหน้าประตูโรงเรียนช่วงเช้าและเย็น ควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน และกำหนดพื้นที่จอดรถ จุดรับ-ส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย

๒. การจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย มีการตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของอาคารอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

๓. การดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย จัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอ งดจำหน่ายหรือปรุงอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาเสพติด/สารเสพติดทุกชนิด รวมทั้ง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) บุหรี่ไฟฟ้า และน้ำกระเทียม มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา มีการตรวจสอบวันหมดอายุของยา

๔. ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของกระทรวงศึกษาธิการ และคู่มือแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ของกรมอนามัย

๕. ติดตามสถานการณ์ ฝ้าระวังและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ได้แก่ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคอุบัติใหม่ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออกพร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

๖. โรคลมแดด...

๖. โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heatstroke) ให้โรงเรียนเฝ้าระวังนักเรียนจากโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heatstroke) หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรือจัดกิจกรรมในสภาพอากาศที่ร้อนจัด

๗. การดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน โดยสามารถดำเนินการตามแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น เพื่อเป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยง ลักษณะพฤติกรรม หรืออาการในระยะเริ่มแรก ที่เป็นตัวทำนายความผิดปกติของจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมนักเรียน รวมถึงจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับ โรงเรียนเอกชน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จาก เอกสารประกอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมกฤษ จันทร์ขจร)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน






เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑

เอกสารประกอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ที่	เรื่อง	ดาวน์โหลดเอกสาร
๑	คู่มือการจัดทำแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน	
๒	การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	
๓	คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ๒๕๖๖	
๔	แนวทางการส่งเสริมการใช้รถโรงเรียนและรถรับ – ส่งนักเรียน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒	
๕	แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเหตุไฟฟ้า	
๖	การดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน	